

## โปรแกรมระบบงานเงินดอกเบียอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

ตามที่กรมบังคับคดีได้ทำความตกลงเรื่องการใช้เงินดอกเบียอันเกิดจากเงินกลาง ซึ่งกระทรวงการคลัง ได้อนุมัติ และกระทรวงยุติธรรมได้ออกระเบียบว่าด้วยการใช้เงินดอกเบียอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม กองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการ พิจารณาการใช้ดอกเบียอันเกิดจากเงินกลาง

ในปัจจุบันการตรวจสอบจำนวนเงินดอกเบียรับของกรมบังคับคดี การอนุมัติโครงการดำเนินงานของ หน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมยังไม่สามารถตรวจสอบได้ยอดถูกต้องเป็นปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการ ในส่วนของการจัดเก็บ ควบคุมการใช้เงินดอกเบียอันเกิดจากเงินกลาง เป็นไปด้วยความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และสามารถสอบทานรายการต่างๆได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ จึงได้จัดทำวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับ เงินดอกเบียอันเกิดจากเงินกลางของกรมบังคับคดีทั้งระบบ โดยปฏิบัติงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยประกอบด้วย

### ๑. โปรแกรมระบบเงินรับดอกเบียจากหน่วยงานกรมบังคับคดีทั่วประเทศ

๑.๑ โปรแกรมรายการรับเงินดอกเบีย ซึ่งหน่วยงานที่มียอดเงินดอกเบียเงินกลาง เมื่อดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินดอกผลของดอกเบียแล้ว ให้ลงข้อมูลในระบบงาน จะสามารถประมวลผลเงินรับดอกเบียได้ทั้งหมด

๑.๒ รายการรับเงินดอกผลของดอกเบีย สามารถประมวลผลยอดเงินดอกผลจากบัญชี รายการรับเงินดอกเบียรายการที่๑.๑ เพื่อนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินตามระเบียบของ กระทรวงการคลัง

### ๒. โปรแกรมระบบควบคุมการเบิกจ่ายเงิน ตามโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินดอกเบียอันเกิดจากเงินกลาง เพื่อให้มีการรายงานการใช้เงินตามโครงการได้จ่ายเงินเต็มตามโครงการหรือมีเงินเหลือ ซึ่งเงินที่ได้รับจัดสรรจะต้องดำเนินการรายงานเช่นเดียวกับการใช้เงินงบประมาณ

๒.๑ ระบบงานควบคุมการใช้เงินดอกเบียของคณะกรรมการ พิจารณาการใช้ดอกเบีย อันเกิดจากเงินกลางในสังกัดกระทรวงยุติธรรม กองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินดอกเบีย เป็นผู้ลงข้อมูล ตามมติคณะกรรมการพิจารณาการใช้ดอกเบียอันเกิดจากเงินกลางในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

๒.๒ ระบบรายงานผลขั้นตอนการดำเนินการ โครงการเงินที่ได้รับอนุมัติจากเงินดอกเบียเงินกลาง หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติเงินดอกเบียจะต้องลงข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน

ตามโครงการ กิจกรรม ผ่านระบบงานนี้ มีรายละเอียด ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ  
โครงการ วงเงินอนุมัติ หมวด การเบิกจ่าย ระยะเวลาดำเนินการเช่นเดียวกับกร  
ลงข้อมูลเงินที่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดิน และข้อมูลจะเข้าสู่ระบบงานควบคุมการใช้  
เงินดอกเบียของคณะกรรมการฯตามข้อ ๒.๑

คณะกรรมการสามารถตรวจสอบยอดเงินที่อนุมัติแล้วและผลการดำเนินการเบิกจ่าย ส่วนเงินคงเหลือ  
แต่ละโครงการหากใช้ไม่หมดจะแสดงยอดเงินเหลือของแต่ละโครงการ และต้องดำเนินการส่งคืนกรมบังคับคดี  
ตามระเบียบ และสามารถประมวลผลการใช้เงินแต่ละโครงการ กิจกรรม ของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง  
ยุติธรรมที่ได้รับอนุมัติเงินดอกเบีย ระบบนี้ทำให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสามารถตรวจสอบผลการ  
ดำเนินงานในโครงการที่ได้รับอนุมัติได้ และกรมบังคับคดีในฐานะเจ้าของเงินสามารถตรวจสอบ และ  
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นที่เรียบร้อยตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ในการจัดทำระบบงานนี้ หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องสามารถ log in ผ่าน [www.led.go.th](http://www.led.go.th) โดยให้  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้เข้าใช้ระบบ โดยส่งข้อมูลชื่อ ตำแหน่ง หมายเลขบัตรประชาชน  
เพื่อกรมบังคับคดีจัดทำระบบงานผู้มีสิทธิ์เข้าใช้ ส่วนเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีที่ปฏิบัติตามข้อ ๑  
สามารถดำเนินการผ่านระบบintranetของกรมบังคับคดี ซึ่งข้อมูลทั้งสองระบบจะเชื่อมเข้าสู่ระบบเงินดอกเบีย  
ของกรมบังคับคดี กรมบังคับคดีสามารถตรวจสอบกำกับดูแลยอดเงินดอกเบียได้ทั้งหมด และเป็นปัจจุบัน  
จากการใช้ระบบงานนี้

กองบริหารการคลัง